

Số: 397 /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định
để làm cơ sở xem xét điều chỉnh GPXD**

Sở Xây dựng nhận được hồ sơ của: Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hợp Phát; Địa chỉ: Số 186 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Mã số hồ sơ: 000.00.42.H48-201103-0004

Người nộp hồ sơ: bà Nguyễn Thị Ngọc Hà; Địa chỉ: Số 186 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0979.459.493

Nội dung yêu cầu giải quyết: về việc đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Khách sạn, văn phòng cho thuê và Trung tâm hội nghị Hợp Phát.

Để có cơ sở xem xét điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình theo đúng quy định, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2253/SXD-QHKT ngày 13/11/2020 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến. Ngày 20/11/2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2011/SKHĐT-KTĐN của Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khách sạn, văn phòng cho thuê và Trung tâm hội nghị Hợp Phát; trong đó đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án theo quy định. *(có sao gửi Công văn số 2011/SKHĐT-KTĐN ngày 20/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Công văn này)*

Do vậy, để có cơ sở cho Sở Xây dựng xem xét, giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Khách sạn, văn phòng cho thuê và Trung tâm hội nghị Hợp Phát của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hợp Phát; Đề nghị Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hợp Phát chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định, trước khi thực hiện thủ tục cấp GPXD công trình.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Chủ đầu tư nộp lại hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để xem xét điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình theo quy định.

Mời ông/bà đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ.

(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả)

Nơi nhận:

- Cty CP Sản xuất thương mại dịch vụ Hợp Phát;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT PV Hành chính công tỉnh;
- GD, PGĐ (N.C.Hoàng);
- Lưu: VT, QHKT (bđn).



Nguyễn Công Hoàng